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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
         บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด  (มหาชน) 

   …………………………………………………………………………….. 
 
เวลาและสถานที ่
 
  ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ณ   สาขา  บริษทั  ทีมพรีซิชัน่  จาํกดั  (มหาชน) เลขท่ี  152/8  หมู่ 
3  ถนนธญับุรี-ลาํลูกกา  ต.รังสิต    อ.ธญับุรี    จ.ปทุมธานี  
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 นายจกัรพนัธ์ มานสัสถิตย ์ประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมี 637,063,385 
หุน้    มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 2,317 คน วนัน้ีมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 16 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้
167,100,771  หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมจาํนวน 12 ราย  นบัจาํนวนหุน้ได ้  317,941,155 หุน้ รวม
ทั้งส้ิน 28 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมได ้485,041,926 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 76.14 เกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้
ทั้งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัหมวด 4 ขอ้ 35 
 

ประธานไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั  และผูรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
คณะกรรมการบริษทั 
1. ดร.ภิรมย ์ แจ่มใส  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายมงคล   กิตติภูมิวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
     และกาํหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง               
3. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
     สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 
4. นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการ เลขานุการบริษทัและผูอ้าํนวยการฝ่ายค่าจา้ง 

และผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
5. นางมาลิภา มานสัสถิตย ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
                                               กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย 
     สารสนเทศ 
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6. นายศุภจกัร มานสัสถิตย ์      กรรมการ ผูช่้วยประธานกรรมการบริษทั 
7. นายจกัรพนัธ์    มานสัสถิตย ์ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียงและ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

คณะกรรมการของบริษทั มีทั้ งหมด 7 ท่าน สัดส่วนในการเขา้ร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของ
กรรมการทั้งหมด 

 
    

 ผูรั้บเชิญเขา้ร่วมในการตรวจสอบการนบัคะแนนและเป็นสกัขีพยานในท่ีประชุม 
 

1) คุณอภิรักษ ์อติอนุวรรตน์ ตวัแทนของบริษทัสาํนกังานสอบบญัชี ดร.วิรัช  แอนดแ์อสโซซิเอทส์  
จาํกดั  

2) คุณธีระวฒิุ  เหล่านภากลุ    ตวัแทนของบริษทัสาํนกังานสอบบญัชี ดร.วิรัช  แอนดแ์อสโซซิเอทส์  
จาํกดั 

 
ประธานมอบหมายให ้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษทัเป็นผูช้ี้แจงวิธีการ

ลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียง หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นั้นมิไดน้อกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง

เห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหถื้อวา่ผูถื้อ

หุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ แต่หากมีผูถื้อหุน้ใดคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงใหก้รอกใบลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให ้และยกมือข้ึนแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรคะแนน ทั้งน้ีใน
การรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงเฉพาะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หกัออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
 
ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงบนัทึกรวม
ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพือ่การลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
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5. ประธานจะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนท่ีนบัไดจ้ะ
เป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บ
มอบฉนัทะแลว้ โดยแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด  

 
 ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบบตัรลงคะแนนโดยละเอียดอีกคร้ังในการจดัทาํสรุปมติ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562   ซ่ึงจะยืน่ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบตัร
ลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนน
เสียงไปในทิศทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสีย  อาทิ เช่นการทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ย หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยมิไดล้งลายมือช่ือกาํกบับริเวณ
ท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้ 
 

ประธานรายงานใหท้ราบถึงการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 วา่
ไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการใชสิ้ทธิ ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย ์ และ
เผยแพร่ทางเวบ็ไซดh์ttp://www.teampcba.com ของบริษทั โดยผูถื้อหุน้จะเสนอไดต้ั้งแต่13 ธนัวาคม 
2561 ถึงวนัท่ี  28 มกราคม  2562 แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเขา้มา 

 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
  
 ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปี คร้ังท่ี 1/2561 
ประชุมเม่ือวนัท่ี  27  เมษายน 2561 ซ่ึงรายงานดงักล่าวจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 
 

ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแกไ้ขหรือไม่เห็นดว้ยหรือไม่ เม่ือไม่
มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงใหมี้การลงมติ 

 
 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2561 เม่ือวนัท่ี 27  เมษายน  2561 

  
 โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 485,041,926 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
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วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.  2561 
 
 ประธานช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงยอดขายของปีท่ีผา่นมา เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สดัส่วน
รายไดแ้ยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์สาํหรับยอดขายปี 2561 จาํนวน 1,919 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั
ปี2560 จาํนวน 1,231 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 56% จากปีก่อน บริษทัมีผลกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 เท่ากบั 14.7 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีผลกาํไรสุทธิ 3.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ
ยอดขาย   บริษทัฯไดรั้บรางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณระดบัทองแดงกิจกรรมรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจาก
การทาํงานใหเ้ป็นศูนยท่ี์โรงงานปราจีนบุรี และไดจ้ดัตั้งบริษทัโดยการร่วมทุนกบับริษทัผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Services “ EMS “) ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนมีนาคม 2561 
และมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตประมาณ 36 ลา้นบาท และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบเช่ือมต่อสายส่ง ( Solar Rooftop) ประมาณ 14 ลา้นบาททาํใหบ้ริษทัสามารถประหยดัการใช้
ไฟฟ้าได ้
 
 ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ จึงถือวา่ผูถื้อหุน้
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี    31 ธันวาคม 2561 

 
  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรีซิชัน่ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัเลขในงบแสดง
ฐานะการเงิน อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัเปรียบเทียบกบัปี 2560 และขอ้มูลการลงทุนในทรัพยสิ์น  
 

  ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหมี้การลงมติ 
 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงิน  และงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

 
 โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 488,640,826 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
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  อน่ึง มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระน้ี 
 
วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
  รอบปีบัญชี 2561 
 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากบริษทัมีผลกาํไรนอ้ยประมาณ 14.7  ลา้นบาทเท่านั้น และมี
ขาดทุนสะสมยกมา คณะกรรมการจึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561  

 
คาํถามในระหวา่งการประชุม 

  คุณสุริยะ สะตะ ผูถื้อหุน้ สอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
 ถาม  ในปี2562 บริษทัสามารถทาํกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้และสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ไดห้รือไม่ รายได้

ในปี 2562 เพิ่มข้ึนก่ีเปอร์เซ็นต ์ 
ตอบ โดยภาพรวมประมาณการรายไดส้าํหรับปี 2562 จะเพิ่มข้ึนจากปี 2561 พอสมควร และหากบริษทั
สามารถผลิตไดค้รบ และทาํกาํไรไดดี้กจ็ะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้
 
ถาม  กาํไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี1 ปี2562 จะมีเปอร์เซ็นตใ์กลเ้คียงกบัไตรมาสส่ี4 ปี2561 หรือไม่ 
ตอบ   น่าจะใกลเ้คียงกนั 
 
ถาม  บริษทัร่วมทุนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลขาดทุนประมาณ 14 ลา้นบาท ท่ีมีสาเหตุจากการผลิตและส่ง
มอบสินคา้ไม่ทนั ซ่ึงอยูร่ะหวา่งปรับปรุงนั้น คาดวา่จะปรับปรุงไดเ้ม่ือไหร่ 
 
ตอบ จุดประสงคห์ลกัในการท่ีบริษทัเขา้ร่วมทุนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือตอ้งการไดค้าํสัง่ซ้ือจาก 
ลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกามา เพื่อนาํมาผลิตเองท่ีประเทศไทย จะทาํใหมี้ยอดขายเพิ่มมากข้ึน สาํหรับ
ประเดน็ดงักล่าวบริษทัตอ้งการปรับปรุงการผลิตใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด แมจ้ะยงัทาํไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้แต่ได ้
วางแผนไวว้า่จะตอ้งพยายามดาํเนินการใหเ้สร็จภายในปี 2562 โดยการส่งพนกังานคนไทยเขา้ไปช่วยเหลือ
ในดา้นการผลิต อาจจะยงัคงมีผลขาดทุนอยูบ่า้งซ่ึงกต็อ้งใชเ้วลาพอสมควร 
 
ถาม  อายลูุกหน้ีการคา้ท่ีเกินช่วง 3 เดือนข้ึนไป จาํนวน 200-300 ลา้นบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 
2561 ช้ีแจงวา่ไดมี้การชาํระมาแลว้ เป็นจาํนวนร้อยกวา่ลา้นบาท ไม่ทราบวา่ลูกหน้ีส่วนท่ีเหลือจะเกบ็ได ้
เม่ือไรและจะเป็นหน้ีสูญหรือไม่ 
ตอบ ลูกหน้ีท่ีคงคา้งชาํระในส่วนท่ีเกิน 3 เดือนนั้น ส่วนมากมาจากวตัถุดิบท่ีส่งไปขายใหก้บับริษทัร่วมท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เน่ืองจากการผลิตยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงบริษทัยงัตอ้งช่วยปรับปรุงและ
คาดวา่ไม่เป็นหน้ีสูญ 



 - 6 - 

ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ี
ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานจึงเสนอใหมี้การลงมติ 
 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หจ้ดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ 
โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 488,898,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 

 
 
 อน่ึง มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระน้ี 
 
 
วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 
 ประธานไดม้อบหมายใหน้างสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษทัเป็นผูช้ี้แจงใน
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ท่ี 17 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่ง
นอ้ย จาํนวนหน่ึงในสาม การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ 

 
5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  และกําหนด

ค่าตอบแทนแลว้ ซ่ึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติักรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทาํงานเป็นรายบุคคลแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายมงคล   กิตติภูมิวงศ ์กรรมการอิสระกลบัเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และไดแ้จง้ประวติัในท่ีประชุมพร้อมเหตุผลและความจาํเป็น
โดยสงัเขป  

 
ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่เม่ือไม่มีผูถื้อ

หุน้ในท่ีประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงใหมี้การลงมติ 
 

 มติ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้ง นายมงคล   กิตติภูมิวงศ ์ใหก้ลบัเขา้ดาํรง 
  ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 488,898,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
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งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 

 
5.2  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนด

ค่าตอบแทนแลว้ ซ่ึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติักรรมการ ทั้งคุณวฒิุความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทาํงาน
เป็นรายบุคคลแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลิภา   มานัสสถิตย ์ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง และแจง้ประวติัในท่ีประชุมโดยสงัเขป 

 
ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อ

หุน้ในท่ีประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงใหมี้การลงมติ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางมาลิภา   มานสัสถิตย ์ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 488,898,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 
  
 ประธานไดเ้ป็นผูช้ี้แจงวา่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอใหก้าํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2562 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจาํนวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตาราง
เปรียบเทียบท่ีแสดงในหนงัสือเชิญประชุมและงดจ่ายค่าบาํเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2562 
 

คาํถามในระหวา่งการประชุม 
  คุณปิยะพงศ ์ ปิยะตระกลูรัตน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ถาม  ค่าบาํเหน็จกรรมการ นโยบายบริษทัมีการจ่ายอยา่งไร 

ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงวา่ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ จะจ่ายเหมือนกบัค่าเงินเดือน คือเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีซ่ึงคงเดิมมาตลอด 
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2. ค่าบาํเหน็จกรรมการ จะจ่ายตามผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยจะพิจารณาจากผลกาํไรและการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็นสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัทุกปี สาํหรับปี2561 ผูถื้อหุน้ไม่ได้
เงินปันผล กรรมการกไ็ม่ไดรั้บค่าบาํเหน็จกรรมการเช่นกนั 

 
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงใหมี้การลงมติ 
 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทัและงดจ่ายค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
 
โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 488,898,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
 ประธานไดม้อบหมายใหน้างสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษทัเป็นผูช้ี้แจงวา่ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้งดร. วิรัช อภิเมธีธาํรง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชยักรณ์อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3196 และ/หรือ นาย
อภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหน่ึงจากบริษทัสาํนกังาน ดร. วิรัช แอนดแ์อสโซซิเอทส์ จาํกดัเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯในปี 2562 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัสาํนกังาน ดร. 
วิรัช แอนดแ์อสโซซิเอทส์ จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั มาทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบ 
การเงินของบริษทัฯแทน โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี 2562 ไม่เกิน 1,125,000 บาท และ
ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบบัละไม่เกิน 30,000 บาท 
 
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่เม่ือไม่มีผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงใหมี้การลงมติ 
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 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2562 
และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีประธานเสนอ 

 
โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติ   ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 488,898,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

วาระท่ี 8           พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

คาํถามในระหวา่งการประชุม 
  คุณสุริยะ สะตะ ผูถื้อหุน้ สอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ถาม  ค่าเงินบาทมีผลกระทบกบับริษทัหรือไม่ 

ตอบ เน่ืองดว้ยบริษทัซ้ือวตัถุดิบและขายเป็นสกลุเงิน US ดอลล่าร์ เช่นเดียวกนัจึงเป็นไปตามการบริหาร
อตัราแลกเปล่ียนแบบเส่ียงตํ่า หรือแบบธรรมชาติ (Natural Hedge ) ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบบา้งแต่ 
ไม่มาก 
 
ถาม ผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีมีประกาศ
เปล่ียนแปลง บริษทัจะบนัทึกในปี 2562 หมดทั้งจาํนวนหรือไม่ 
ตอบ บริษทัจะบนัทึกการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์พนกังานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและความเห็น
ของผูส้อบบญัชี โดยจะบนัทึกทั้งจาํนวนในปี 2562  ซ่ึงจะมีผลทาํใหผ้ลกาํไรลดลง 
 
 คุณสมเกียรติ ตั้งวงษพ์ิมุข เป็นผุรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามสรุป
ไดด้งัน้ี 
 
ถาม บริษทัไดเ้ขา้ไปเป็นแนวร่วมการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ ภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2556 อยากทราบวา่มี 
การรับรองจาก CAC (Coalition Against Corruption) หรือไม่  
ตอบ  ยงัไม่ไดรั้บรอง แต่แมบ้ริษทัยงัไม่ไดก้ารรับรองเป็นทางการ แต่บริษทัยนิดีและไดใ้หค้วามร่วมมือมา
ตลอด  
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ถาม    บริษทัอยากใหมี้การรับรองในอนาคตหรือไม่ 
ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงวา่ทางบริษทัไดมี้การพิจารณามาโดยตลอด เน่ืองจากการรับรองมี
ขั้นตอนมากพอสมควรและบริษทัยงัมีขอ้ติดขดัท่ีตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขขอ้
ท่ีติดขดัใหน้อ้ยลงซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 1-2 ปีในการเตรียมความพร้อม 
 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานจึงขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีติดตามผลงานของบริษทัมาโดยตลอด และ
กล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.30 น 
 
 
(นายจกัรพนัธ์  มานสัสถิตย)์    
ประธานท่ีประชุมฯ 


